



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

**การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สอง**

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สอง โดยมี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ ธีระเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการทำหน้าที่ประธานการประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ (3 ม.ค. 67) โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระยะเวลาในการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ จากเวลาที่คณะรัฐมนตรี ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน ได้รับจัดสรรเวลาร่วมกัน ฝ่ายละ 20 ชั่วโมง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับจัดสรรเวลา 3 ชั่วโมง ขณะนี้คณะรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปแล้ว 7 ชั่วโมง 52 นาที 8 วินาที ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้ว 6 ชั่วโมง 43 นาที 53 วินาที และประธานสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาไปแล้ว 21 นาที 14 วินาที สรุปแล้วคณะรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลเหลือเวลาในการอภิปราย 12 ชั่วโมง 7 นาที 52 วินาที และฝ่ายค้านเหลือเวลา 13 ชั่วโมง 16 นาที 7 วินาที ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเหลือเวลา 2 ชั่วโมง 38 นาที 46 วินาที ทั้งนี้ เวลาที่ทุกฝ่ายได้รับจัดสรรร่วมกันทั้งหมดอยู่ที่ 43 ชั่วโมง ขณะนี้รวมเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด 14 ชั่วโมง 57 นาที 15 วินาที เวลาคงเหลือ 28 ชั่วโมง 2 นาที 45 วินาที

สำหรับประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงหลักการในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 5,112 ล้านบาท ตามงบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในกำกับ เพราะพบว่ามี การจ่ายเงินพิเศษให้กับข้าราชการ ซึ่งเล็งเห็นว่าเป็นการได้รับงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนกัน อาทิ นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดยได้รับเงินเดือนทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตำแหน่ง ผอ.รมน. เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับเงินเดือนตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและยังได้รับเงินเดือนของ ผอ.รมน.จังหวัด อีกด้วย โดยขอเสนอให้มีการตัดงบประมาณออกทั้งหมด 100% เนื่องจากไม่พบว่าผลงานของ กอ.รมน. ที่ทำเพื่อประชาชนไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอัน และขอเรียกร้องให้จัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ซึ่งเป็นวงเงิน 6,000 ล้านบาท

ส่วนกรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงงบประมาณการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคือโรคมะเร็งปอด เคยมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ ผู้ชายภาคเหนือ และมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าภาคอื่น ๆ ถึง 1.4 เท่า โดยเฉพาะในภาคเหนือได้รับผลกระทบ 5.5 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้มีนโยบายในการจัดทำห้องปลอดฝุ่นแค่ 1,000 กว่าแห่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายออนไลน์ ภาครัฐจะต้องจัดให้มี อสม.เข้าไปร่วมด้วย พร้อมทั้งเสนอแนะว่า รัฐบาลต้องแก้กฎหมายและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อม จากหมอกควันข้ามแดนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเสนอแนะ ชั้นที่ 1 คือระบบสาธารณสุข เนื่องจากภาคเหนือมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งปอดสูงสุดในประเทศ ไม่ต่างจาก สิบบุหรี 2,000 มวนต่อปี ซึ่งรัฐต้องจัดระบบสวัสดิการเชิงรุกในการตรวจมะเร็งปอดและโรคทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชั้นที่ 2 คือการจัดการพื้นที่เกษตร ทั้งการจัดการภายในประเทศ เช่น รัฐต้องสนับสนุนการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตร และจัดกองทุนในเรื่องดังกล่าว ส่วนการจัดการภายนอกประเทศ คือ การห้ามนำเข้าสินค้าเกษตร ที่มีที่มาจากการเผาทุกชนิด รวมถึงติดฉลากสินค้าที่มีที่มาจากการเผา ชั้นที่ 3 การบริหารจัดการไฟ คือ ต้องวางแผนเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ไฟป่าขนาดใหญ่และไฟป่าซ้ำซาก และต้องกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นที่เจอปัญหาไฟป่าซ้ำซาก ชั้นที่ 4 การจัดเก็บข้อมูลและการแจ้งเตือน ต้องใช้ข้อมูลจุดความร้อน ร่องรอยการเผาไหม้ มาประเมินแนวทางการควบคุมไฟ และต้องมีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS ชั้นที่ 5 ศูนย์บัญชาการ คือการกระจายอำนาจ และกำหนดเป้าหมายปี 2567 อย่างชัดเจน โดยกำหนดไม่ให้มีวันไหนมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกิน AQI 200 และกำหนดเป้าหมายให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 ในช่วง 150-200 AQI ไม่เกินปีละ 30 วัน แต่กลับไม่มีนโยบายเร่งด่วนในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งรัฐบาลยังทราบดีว่าสาเหตุหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน มาจากกลุ่มนายทุน แต่ยังไม่เห็นนโยบายเรื่องเหล่านี้

ในส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงงบประมาณด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จากคำแถลงของนายกรัฐมนตรี ด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ รัฐบาลผลักดันการท่องเที่ยวกระจายรายได้ โอกาสให้พี่น้องคนไทย “Quick Win” ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูปประเทศ เป็นการเปิดประตูให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว มีการปรับปรุงวีซ่า เพื่อให้คนมาท่องเที่ยวมากขึ้นต้องขอบคุณรัฐบาล โดยล่าสุดยกเลิกใบ ตม.6 หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเอกสารที่ใช้กรอกเวลาเข้า และออกจากประเทศไทย มีความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยทั้งของตัวนักท่องเที่ยว และของประเทศนั้นๆ ว่าคนๆ นั้นเข้ามาในประเทศ เพื่อจุดประสงค์ใด มาท่องเที่ยว หรือมาทำงาน และมานานเท่าไร ซึ่งเป็นอุปสรรคการเข้าออกด้านการท่องเที่ยว ตอนนี้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ทำให้พี่น้องประชาชนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกอันเป็นแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว นำเงินเข้ามาใน

ประเทศ จำนวน 3.5 ล้านล้านบาท ซึ่งในปี 2562 เคยทำได้ในสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีการยกระดับเมืองรองสามารถทำได้ดี ดังนั้น จึงขอสนับสนุน ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่หนึ่ง ให้ผ่านไปด้วยดี เพื่อให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

กรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงงบกลางที่ไม่มีรายละเอียดของโครงการนั้น สมาชิกฯ ได้มีการอภิปรายตั้งข้อสงสัยว่างบกลางของนายกรัฐมนตรี ไม่มีการทำรายละเอียด ในโครงการทำให้งบกลาง มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน หากนายกรัฐมนตรีอาจนำโครงการอะไรมาเพิ่มเติมก็เป็นไปได้ ประชาชนไม่ทราบไม่สามารถตรวจสอบได้ อาทิ นายกรัฐมนตรี อยากใส่งบกลางลงไปในจังหวัดที่เลือกท่าน และในทางกลับกันอาจไม่ใส่งบกลางลงไปในจังหวัดที่ไม่เลือกท่าน ดังนั้น รัฐบาลก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเสพติด งบประมาณที่ใช้ไปแล้วสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างไรบ้าง ขณะที่เงินนอก งบประมาณที่มาจากกองทุนต่าง ๆ รวมถึงเงินสำรองจ่าย รวมทั้งสิ้น 4.42 ล้านล้านบาท สูงกว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3.45 ล้านล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควร ให้เอาเงินนอกงบประมาณมาใส่ในรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงงบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าในปีนี้ได้รับ งบประมาณเพิ่มมาเพียง 0.13% เท่านั้น โดยเฉพาะโครงการ 1 ครู 1 แท็บเล็ต ซึ่งมองเห็นว่า เป็นนโยบายที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก ตั้งแต่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปัญหาเรื่องคุณภาพแท็บเล็ตไม่มีศูนย์ซ่อม อาจมีการลักลอบแจกจนอาจมีเงิน ทอนออกมา ซึ่งเห็นว่าโครงการนี้ไม่มีความจำเป็น เหตุใดไม่เอางบประมาณในส่วนนี้ไปดำเนินการ จัดทำโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนยากจน ได้มีอาหารให้เด็กทานได้อิ่มท้องตลอดทั้งวัน อยากให้เด็กมาโรงเรียน มาเรียนหนังสือโดยไม่ต้องมาหิวข้าว ทั้งนี้ มีสมาชิกฯ บางส่วนมีความเห็นว่างบประมาณด้านการศึกษา เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยรัฐบาลได้จัดสรร ไว้กว่า 9.5 แสนล้านบาท และเพื่อการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการศึกษา มอบโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสเพื่อให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 2.62 ล้านคน อีกทั้งงบประมาณด้านการศึกษายังเป็นไปเพื่อตอบโจทย์ การศึกษาของประชาชนในทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มประเภททั้งในระบบ และนอกระบบตลอดจน สตรี ผู้สูงอายุจนถึงคนพิการ จึงกล่าวได้ว่างบประมาณด้านการศึกษาครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่มและ ทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาครูไม่ครบชั้น การขาดแคลนบุคลากรครู รวมถึง ขาดแคลนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. ซึ่งขณะนี้ มีมากกว่า 14,000 แห่ง และได้ยกตัวอย่างโครงการการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม ในพระราชดำริ

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถบรรเทาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก อย่างไรก็ตาม งบประมาณของโครงการนี้กลับลดลงทุกปี รัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชดำริ และเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการจัดการหาแท็บเล็ตให้นักเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นอกจากนี้ ได้สนับสนุนนโยบายการศึกษา เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา anywhere anytime โดยเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้มีสมาชิกฯ อภิปรายตำหนิถึงการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลว่าเป็นการจัดทำงบประมาณที่ล่าช้าหลังในลักษณะผูกมัดกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการสืบทอดอำนาจ โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำ ไม่ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหา แต่เป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกับรัฐบาลของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรื และเลือกที่จะเดินตามรอยของรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่มีอะไรใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าประเทศอื่น ไม่มีคำตอบสำหรับอนาคตของประเทศ อีกทั้งก็มีกฎหมายที่บิดเบือนอุดหนุนประเทศ ซึ่งการกระทำที่สวนทางกับตอนที่เป็นฝ่ายค้านในขณะนั้น ทั้งนี้ สมาชิกฯ บางส่วนไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับนี้ เนื่องจากการกำหนดงบประมาณตามโครงการที่เป็นเหมือนคัดลอกแผนงานเดิมและนำมาวางไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกทั้งยังพบว่า การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เป็นแบบกว้าง ๆ ไม่มียุทธศาสตร์และการปรับตัวรวมถึงจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ไม่มีพันธกิจที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ที่วางพันธกิจเพิ่มการค้าการลงทุน เห็นสมควรจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงพาณิชย์มากกว่ากระทรวงการต่างประเทศ เพราะกระทรวงพาณิชย์มีทูตพาณิชย์และมีบุคลากรที่จะสามารถดำเนินการได้มากกว่ากระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ พบว่าเป้าหมายหลักของกระทรวงการต่างประเทศที่วางพันธกิจหลักคือ การสร้างขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หากยืนยันจะทำตามสิ่งที่เสนอ เหมือนกับน่านักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก ไปแข่งตีป้องกัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มักพูดถึงการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม เสมอภาค มีดัชนีชี้วัดจำนวนคนที่เข้าอบรม แต่ไม่ใช่การสร้างโอกาสที่แท้จริง ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนามนุษย์ ดังนั้น จากการพิจารณารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเห็นชัดเจนว่าขาดมืออาชีพด้านการสร้างนโยบาย การวิเคราะห์แผนงานนโยบายที่ประกาศไว้ของรัฐบาล จึงไม่สามารถเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับนี้ ดังนี้

1. งบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายที่หาเสียงไว้ เช่น ดิจิทัลวอลเล็ต รถไฟฟ้า 20 บาท แก่รัฐธรรมนูญ ค่าแรง 600 บาท ซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ไม่ปรากฏในร่างกฎหมายฉบับนี้ หากมีก็น้อยมาก
2. จัดสรรงบประมาณไม่สมเหตุผล ส่วนใหญ่มีแต่รายจ่ายประจำกว่าร้อยละ 70 แต่งบลงทุนมีเพียงร้อยละ 20 ซึ่งน้อยมาก ขณะที่ยังคงกลางเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 กว่าล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 1.6 หมื่น

ล้านบาท ซึ่งเป็นงบที่ตรวจสอบยาก 3. งบประมาณไม่ตบใจทวิฤทธิประเทศ ขณะนี้ประเทศเผชิญ วิกฤติสิ่งแวดล้อม แต่งบรายจ่ายปี 2567 จัดงบยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดกว่าทุกยุทธศาสตร์ มีงบสิ่งแวดล้อมเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 12,000 ล้านบาท ไม่สอดคล้องกับวิกฤติปัญหาด้านมลพิษ ทางอากาศ น้ำเสีย ขยะ รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม 4. งบประมาณไม่กระจายสู่ท้องถิ่น งบส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง 5. งบประมาณไม่โปร่งใส ตรวจสอบยากประชาชนไม่มี ส่วนร่วมเท่าที่ควร 6. งบประมาณต้องคำนึงถึงหนี้สาธารณะของประเทศ ปัจจุบันมีหนี้สาธารณะ 11 ล้านล้านบาท หากยังต้องกู้เงิน 5 แสนล้านบาท มาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ทำให้หนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากมาย

สำหรับประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขว่า ในปี 2567 กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 165,726.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 13,462.3 ล้านบาท คิดเป็น 8.84% หรือ เพิ่มขึ้นเกือบ 9% งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อศึกษารายละเอียดแล้วพบว่า ถูกจัดสรรเพื่อรองรับภารกิจของ สาธารณสุข โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการนี้ถือกำเนิด ขึ้นมาในสมัยรัฐบาลของดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และ พลิกโฉมระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทำให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้ คนไทยทั้งประเทศเข้าถึงบริการที่ดีมีมาตรฐาน เพราะการเจ็บป่วยไม่ควรมีบุคคลใดเป็นผู้ป่วยอนาถา จากความสำเร็จจากนโยบายในอดีต ไม่เพียงแต่ได้รับการตอบรับจากประชาชนในประเทศ แต่ยังเป็น นโยบายที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ รวมถึงองค์การอนามัยโลก ที่ยกย่องให้ประเทศไทย เป็นต้นแบบในการจัดระบบสุขภาพจนทำให้ประชาชนเข้าถึงสุขภาพ โดยใช้งบประมาณไม่มาก ในการดำเนินการ ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยในคำแถลงของนโยบายหนึ่งในนั้น คือ การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยมุ่งเน้น 4 เรื่องหลัก คือ 1. ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งเน้นให้มีหน่วยบริการมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของประชาชน 2. ลดความแออัดในโรงพยาบาล 3. ทำให้การเข้าถึงบริการสะดวก มากขึ้น 4. เพิ่มคุณภาพบริการมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ที่สำคัญการบริการสาธารณสุขสามารถ เข้าถึงได้โดยผ่าน “บัตรประชาชนใบเดียว” หลังจากรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วกระทรวง สาธารณสุข ได้เร่งดำเนินการโดยทันทีในวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยประกาศยกระดับ 30 บาท เป็น “Quick Win” 100 วัน ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ สุขภาพแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้เสนอแผนขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ หลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลจะประกาศความพร้อม เพื่อคิกออฟในวันที่ 7 มกราคม 2567 นับว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ผ่านไปเพียง 3 เดือนเศษ รัฐบาลก็สามารถประกาศคิกออฟโครงการได้ทันที จึงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของรัฐบาล

ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้เล็งเห็นความสำคัญโดยเฉพาะสุขภาพของประชาชน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่มีความพร้อม มีการใช้ระบบเชื่อมต่อข้อมูลทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว มีหน่วยบริการทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน รพ.สต. บุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายมีความพร้อมแล้ว อย่างไรก็ตาม การคิกออฟในวันที่ 7 มกราคม 2567 ได้มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชน ในอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ครอบคลุมในหน่วยงานการบริการที่หลากหลาย และอีก 3 จังหวัดนาร่อง คือ จังหวัดแพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส อย่างไรก็ตาม นอกจากจังหวัดร้อยเอ็ด จะเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนาร่อง ยังเป็น 1 ใน 3 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 7 ที่มีการยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้ในการทำเรื่องเบิกเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มากที่สุดอีกด้วย ดังนั้น จึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนกรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงงบประมาณด้านการต่างประเทศ ว่าทำได้ดีสามารถเจรจาเปิดวีซ่าฟรีกับจีนได้สำเร็จโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ ส่วนงบกระทรวงการต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1,453 ล้านบาท ประมาณ 19% ซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสม ส่วนงบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เห็นสมควรให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำของต่างประเทศทั่วโลก เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ อาทิ การช่วยเหลือคนไทยกลับจากประเทศอิสราเอล นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำในการเจรจาทางการทูตในด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุน ทั้งนี้ ขอเสนองานด้านต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1) ให้ประเทศไทยมั่นคงและเติบโตไปกับประเทศเพื่อนบ้านตามหลัก "Proposer-thy-neighbor" พื้นบาทบาทนาในอาเซียน 2) เร่งเจรจา FTA ให้สำเร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะ FTA ไทย - EU จะเพิ่ม GDP 1.28% และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ 3) เร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย - กัมพูชา เพื่อหาแหล่งพลังงาน ลดค่าครองชีพของประชาชน 4) ติดตามสถานการณ์เมียนมา และร่วมกับอาเซียนผลักดันฉันทามติ ดังนั้น ขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำหรับกรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงงบประมาณการบริหารจัดการน้ำว่า การจัดทำงบประมาณตามแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วม พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากงบประมาณตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ที่จะเก็บน้ำได้เพิ่มกว่า 21 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มเขตชลประทาน จำนวน 1 แสนไร่ กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 79 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งช่วยลด

ความเสียหายจากผลกระทบน้ำท่วม รวมถึงวิธีบริหารจัดการงบดังกล่าวยังบริหารครอบคลุมลุ่มน้ำมากกว่า 22 ลุ่มน้ำในทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร มีพื้นที่เขตชลประทานเพิ่มขึ้น มีแหล่งน้ำเพาะปลูกสามารถปลูกข้าว ทำการเกษตรเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงเป็นการจัดงบประมาณได้อย่างตรงวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตมุ่งเน้นแผนแม่บททางการเกษตร ทำการเกษตรยั่งยืน การสร้างรายได้ให้กับภาคเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรมีจุดมุ่งหมายอยู่ 2 ประการ คือ 1. เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรในประเทศ และ 2. เพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรให้เพิ่มขึ้น หากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้สามารถสรุปมาได้ในด้านการเกษตร 5 ประเด็น คือ 1. รัฐบาลบอกว่าจะสร้างรายได้ภาคการเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรคู่กัน 3. บริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ 4. พื้นที่พุ่มน้ำอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ 5. รายได้ของเกษตรกรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสำคัญภายใน 4 ปี การจัดตั้งงบประมาณนั้นจะสอดคล้องจริงหรือไม่ในยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถการแข่งขันนั้นรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 3 แสนกว่าล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 เป็นอันดับที่ 4 ของยุทธศาสตร์รองจากยุทธศาสตร์ความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณที่เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อพี่น้องประชาชนลดลงแทบทั้งสิ้น หากดูงบประมาณในระดับกระทรวงพบว่า งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2567 ลดลงมากกว่าปี 2566 ถึงร้อยละ 7.4 หมายความว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อพี่น้องเกษตรกรน้อยลงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงเกษตรฯ หากในรายการจะเห็นว่างบประมาณที่ลดลงสำคัญมากคือ กรมการข้าว และอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน นอกจากนั้น 15 หน่วยงานงบประมาณคงเดิมหรืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามแผนแม่บทด้านการเกษตรที่รัฐบาลตั้งไว้แต่อย่างใด และที่รัฐบาลประกาศว่าจะใช้ตลาดนำ จะใช้นวัตกรรมเสริมจะเพิ่มรายได้ รัฐบาลบอกว่าจะพื้นที่พุ่มน้ำอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้อีกครั้งหนึ่ง หากดูงบประมาณของกระทรวงเกษตร กรมประมง งบประมาณเพิ่มขึ้นหลักร้อยละไม่กี่โครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงไม่สามารถที่จะเป็นไปตามนโยบายได้ จึงขอเสนอให้รัฐบาลใช้จังหวัดปัตตานีให้เป็นโครงการนำร่อง เพื่อจะพัฒนาประมงของจังหวัดปัตตานี รัฐบาลที่ผ่านมาใช้นโยบายต่าง ๆ ทำให้ประมงจังหวัดปัตตานีล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

สำหรับกรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมว่า เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น

3.8 พันล้านบาท นอกจากนี้ งบประมาณรายจ่ายบุคลากรก็เพิ่มขึ้น ซึ่งสวนทางกับที่รัฐบาลเคยระบุไว้ว่าจะลดกำลังพล รัฐบาลควรกำหนดทหารกองประจำการว่าต้องมีจำนวนเท่าไร มีคนมาสมัครเท่าไร ต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มในแต่ละปีกี่คน รัฐบาลจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารจริง ๆ หรือไม่ และจำนวนนายพล ประมาณ 2,000 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันการลดจำนวนบุคลากรของกระทรวงกลาโหม ไม่ได้ลดลงจะย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้รัฐบาลลดโครงการทัບซ็อน เช่น งบประมาณลับ งบทหารพัฒนา งบทูตทหาร และการลดจำนวนนายพล ทั้งนี้ เห็นสมควรเพิ่มสวัสดิการให้กับทหารชั้นผู้น้อยเพื่อให้สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณการจัดซื้ออาวุธ ลดลงกว่า 2.4 พันล้านบาท พบว่าในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินดาวน์ร้อยละ 13 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินดาวน์ร้อยละ 9 ซึ่งหากรักษาวินัยทางการคลังเพื่อไม่ให้ผ่อนหนักหนา ๑ ดังนั้น ยอดดาวน์น้อยจะทำให้ยอดก่อนนี้ผูกพันให้ผ่อนยาว ๆ รวมมูลค่า 5.78 หมื่นล้านบาท มากกว่าปี 2566 อยู่ 2-3 เท่า ซ่อนหนักก่อนโตไว้ อีกทั้งมีการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือว่า จีนทำผิดสัญญาเลยการส่งมอบเรือไปแล้ว จำนวน 94 วัน นับแต่วันครบกำหนด (2 ต.ค. 66) จึงขอกราบเรียนถามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะดำเนินการอย่างไร

ในส่วนกรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงงบประมาณองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) การรับงบประมาณเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ การสร้าง การซ่อม การขยายแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในทุกท้องถิ่นท้องถิ่น แต่เมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นขอรับเงินสนับสนุน กลับต้องไปเข้าระบบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยเปิดในระบบ Thai Water Plan ทางองค์กรปกครองท้องถิ่น ก็ดำเนินการกรอกข้อมูล แต่หากกรอกข้อมูลไม่ทันก็จะปิดระบบ ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องกรอกข้อมูลในระบบโซลาร์ด้วย ทั้งนี้ ระบบโซลาร์ปิดวันที่ 28 ธันวาคม 2566 แต่ระบบ Thai Water Plan เปิดวันที่ 26 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ช่วงระยะเวลาสั้นและยังเปิดช่วงวันหยุดยาว หากบุคลากรหยุดในช่วงนี้ก็ไม่มีใครมาลงนามสำรวจออกแบบ งบประมาณก็ตกไป ทั้งนี้ โครงการที่องค์กรปกครองท้องถิ่น เสนอขอรับงบประมาณ จำนวน 3,238 โครงการ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จำนวน 644 โครงการ และได้รับบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 533 โครงการ อีกทั้ง คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเรียงลำดับ แต่เมื่อส่งไปที่ กนช. กลับไม่ได้เรียงตามที่ส่งไปกลายเป็นต้องเรียงใหม่ทั้งหมด ไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน เชื่อว่าหลังจากนี้ 2 - 3 เดือน ก็จะมีการประกาศสถานการณ์ภัยแล้ง ต้องนำงบกลางมาแก้ไขปัญหา จึงขอเสนอแนะไปยังคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ ต้องพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่ใช่ว่าทุกที่จะมี

ความรู้เรื่องการลงข้อมูลในระบบ แต่ต้องจัดคนมาอบรม ไม่เช่นนั้นปัญหาจะไม่ถูกแก้ไข รวมถึงต้องขยายเวลาในการกรอกข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบของกระทรวงมหาดไทย

สำหรับประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการแปลงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสิทธิในการครอบครองและทำกินบนที่ดิน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องเกษตรกรหลายจังหวัดทั่วประเทศต่างเฝ้ารอรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหามีหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนมือตามหลักเกณฑ์ที่ ส.ป.ก.4-01 กำหนด หรือการนำไปใช้ค้ำประกันหรือการนำทรัพย์สินไปแปลงเป็นเงินทุนโดยตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ได้มีผู้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรทั่วประเทศกว่า 178,775 แปลง โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนการดำเนินการกว่า 5 ปี เพื่อเปลี่ยนโฉนด จำนวน 22,000,000 ไร่ โดยเฉลี่ยปีละ 400,000 กว่าแปลง แต่เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร ซึ่งใน 22,000,000 ไร่ มีบุคลากรที่รับผิดชอบเพียง 1,900 อัตรา และงบประมาณเพียง 1,300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนบุคลากรหนึ่งคนต่อ 12,000 ไร่ ส่งผลให้พนักงานมีภาระเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า ทำให้การบริการไม่ครอบคลุมเกษตรกรจำนวนมากที่สนใจเข้ามาใช้บริการที่ ส.ป.ก. จังหวัดเพื่อเปลี่ยนเป็นโฉนด ทำให้เกษตรกรที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ห่างไกลมีค่าใช้จ่ายเดินทางที่สูง จึงเห็นว่าควรเพิ่มสาขา หรือช่องทางการรับบริการ เพื่อให้สะดวกสบายต่อประชาชน รัฐบาลควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันงานต่าง ๆ ที่จะช่วยเกษตรกรได้ ส่วนปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลให้ภาระงานของกรมฝนหลวงมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าพิจารณาจากฝุ่นบินที่กรมฝนหลวงใช้ในปัจจุบัน จะไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ซับซ้อน เพราะมีอายุการใช้งานเกินเกณฑ์มาตรฐานอายุการใช้งาน ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยหากฝืนใช้ต่อไป และที่สำคัญจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูง จึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดสรรงบประมาณและพิจารณาให้เหมาะสมด้วย ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องคาร์บอน กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยกลุ่มประเทศยุโรปเริ่มมีมาตรการทางภาษี โดยการจัดเก็บภาษีจากผู้ส่งออกที่ปลดปล่อยคาร์บอน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศส่งออกสินค้ารายใหญ่ คาร์บอนคือปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือกักเก็บได้จากการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับกรณีการดำเนินการธุรกิจตามปกติ เช่น การใช้พลังงานสะอาด หรือการสร้างระบบดูดซับคาร์บอน อาทิ โครงการปลูกป่า อีกทั้งคาร์บอนเครดิตยังสามารถนำไปซื้อขาย สร้างรายได้ให้กับประชาชน เกษตรกร และลดหย่อนภาษีทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศแถบยุโรปซึ่งมีมาตรการการเก็บภาษี นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อจัดทำมาตรฐานการค้าการทำตลาดซื้อขายคาร์บอนให้เป็นที่ยอมรับบนมาตรฐานสากล ทั้งนี้ งบประมาณของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 540 ล้านบาท และมีรายจ่ายประจำเทียบเท่าร้อยละ 90 ของงบประมาณทั้งหมด เหลืองบลงทุนเพียง 48 ล้านบาท

ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับภารกิจที่เผชิญอยู่ เช่นเดียวกับงบประมาณขององค์การก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเสนอมา 150 ล้านบาท และเป็นงบประมาณประจำคาบถึงร้อยละ 85 เหลืองบลงทุนเพียง 22.8 ล้านบาท ถือว่าน้อยต่อภารกิจที่ค่อนข้างท้าทาย จึงขอให้มีการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและองค์กรจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้จากคาร์บอน และให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการตรวจผ่านและตลาดซื้อขายคาร์บอนที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับตลาดโลกและป้องกันปัญหากำแพงภาษีที่กำลังจะรุนแรงขึ้นในอนาคต

สำหรับกรณีประเด็นที่สมาชิก ๆ ได้กล่าวถึงงบประมาณซอฟต์แวร์พาวเวอร์ (soft power) ในส่วนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ ซึ่งงบประมาณส่วนนี้สำคัญมากเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งการท่องเที่ยว ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ ซีรีส์เรื่อง “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” ที่ทำให้คนอยากไปเที่ยวภูเก็ตมากขึ้นตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาซอฟต์แวร์พาวเวอร์เป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างแพร่หลาย การใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโต สามารถสร้างรายได้ให้มากขึ้นก็ค่อนข้างโอบาย ซอฟต์แวร์พาวเวอร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาคน และการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 11 สาขา โดยในส่วนของอุตสาหกรรมสาขาภาพยนตร์และซีรีส์นั้น หากเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ที่รัฐบาลใช้เวลาถึง 24 ปี ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยงบประมาณครั้งแรก จำนวน 20,000 ล้านบาท ซีรีส์เรื่อง Winter Sonata, Coffee Prince จนมาถึงเรื่องแดจังกึม ทุกเรื่องทีกล่าวมาเป็นซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังและทรงพลัง ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ยังขยายการสนับสนุนไปถึงวงการ K-pop จนศิลปินเกาหลีใต้ กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทรงพลัง แล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหน ทุกวันนี้ภาคเอกชนต่อสู้ตามลำพังท่ามกลางการแข่งขันคอนเทนต์ที่สูง ตลาดภาพยนตร์ยังมีมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านบาท มูลค่าตลาดของละคร ซีรีส์ และโฆษณาสูงถึง 200,000 แสนล้านบาท การสร้างซีรีส์ดีๆ สักเรื่องต้องใช้เงินมหาศาล แต่บางครั้งผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต ไม่ได้มีทุนมากในการสร้างผลงานดีๆ ดังนั้น อุตสาหกรรมของไทย ไม่สามารถก้าวเข้าสู่ระดับโลกได้เหมือนประเทศอื่นๆ ด้วยข้อจำกัด จึงเชื่อว่าถึงเวลาอันสำคัญแล้ว ที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพราะนอกจากการส่งออกประเทศไทยยังต้องพึ่งการท่องเที่ยว ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ นอกจากนี้ สังคม LGBTQ+ มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะซีรีส์วาย-ซีรีส์ยูริ ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งสร้างมูลค่าหลายพันล้านในปีที่ผ่านมา และสามารถสร้างซอฟต์แวร์พาวเวอร์ได้จากการที่เราสร้างซีรีส์วาย-ยูริ คนก็อยากไปเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น และตามรอยไปยังสถานที่ที่พระเอกกับนางเอกไปเที่ยวกัน เช่นเดียวกับซีรีส์เกาหลี และที่สำคัญ ขนมหวาน ‘โอ้แอ่ว’ ก็ดังขึ้นมาก ๆ จากซีรีส์เรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม อยากเห็นซีรีส์วายไปถ่ายทำที่เมืองกาญจนบุรี เพื่อหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น

กรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน นั่นคือ การออกเอกสารสิทธิ์ หรือออกโฉนดให้กับประชาชน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินในการลงทุน และถ้าไม่มีเงินในการลงทุนจัดการจะต้องตกเป็นเหยื่อของนายทุน ทั้งนี้ ยังมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ ที่คอยซ้ำเติมประชาชนที่ทำกินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ถูกโดนกล่าวหาว่าบุกรุกในที่หลวง ซึ่งถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรเร่งแก้ไข นอกจากนี้ ปัญหางบประมาณของประปาภูมิภาค และประปานครหลวง ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของประปาภูมิภาค ซึ่งได้รับประมาณสนับสนุนจากรัฐเพียง จำนวน 3,000 ล้านบาทต่อปี แต่กลับสามารถสร้างรายได้ให้กับภาครัฐได้ จำนวน 3,000 กว่าล้านบาท และส่งคืนเป็นรายได้ของรัฐบาลอีก จำนวน 1,500 ล้านบาท และยังมีปัญหาในโครงการผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขนาด 800,000 คิว ของประปานครหลวงที่บริษัทที่ประมูลได้ลำดับที่ 1 กลับไม่ได้ แต่บริษัทอื่นที่ไม่ได้ประมูลราคาต่ำที่สุดกลับได้ไป โดยส่วนต่างราคาอยู่ที่ 300 ล้านบาท นั่นคือเป็นผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบ และติดตามไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันการทุจริต อย่างไรก็ตาม ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำหรับประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงปัญหายาเสพติด ถึงแม้ว่าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ พ.ศ. 2567 จำนวน 3.48 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 9.31 แต่การจัดงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาทิ งบประมาณการปราบปรามทุจริตที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.16 สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลแสดงความไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหา ส่วนเรื่องปัญหายาเสพติดที่มีให้เห็นในสื่อมวลชนแทบทุกวัน ปัญหาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีต้องมาจัดการปัญหาด้วยตัวเอง เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งบุคคลในครอบครัวก็มีความหวาดระแวงเนื่องจากบุตรฆ่าบิดาหรือมารดา งบประมาณในการแก้ปัญหา ยาเสพติดที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเหมือนดำนํ้าพริกละลายแม่น้ำ แก้ปัญหาไม่จบสิ้น จึงขอให้รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจัง ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องน้ำกระท่อมขายอย่างเสรี ประเด็นที่สอง เรื่องกัญชาก็พยายามทำกัญชาเป็นเรื่องเสรี รัฐบาลต้องจัดสถานที่ไปซื้อเกาส์กึ่งเกาส์หนึ่งแล้วนำผู้ติดยาไปบำบัดตรงนั้น

ในส่วนกรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงโครงการแลนด์บริดจ์ว่า มีการประเมินว่าจะทำให้จีดีพีของประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ของทุกปี ซึ่งในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้มีการจัดทำเพื่อศึกษาความเหมาะสม ในการออกแบบเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบ ทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน และยังมี การตั้งงบประมาณในการ

พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor: SEC) ให้มีความสมบูรณ์ และเมื่อโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นในอนาคต หวังว่ารัฐบาลจะจัดงบประมาณในปี 2568 เพื่อรองรับการสร้างโอกาสให้โครงการแลนด์บริดจ์ เพราะโครงการนี้จะทำให้จีดีพีของประเทศเพิ่มขึ้น และยังทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เกิดความเจริญรอบ ๆ โครงการ ซึ่งรัฐบาลได้นำโครงการแลนด์บริดจ์ให้เป็นโครงการระดับโลก เพื่อให้เป็นเส้นทางเดินเรือของโลกโดยผ่านประเทศไทย โครงการแลนด์บริดจ์จะเป็นเส้นทางสำรองเชื่อมทั้งทางทะเล และทางบก ช่วยสร้างการขนส่งภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก

สำหรับกรณีประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส โดยกองกำลังของ BRN ปล้นปืนจากค่ายทหารไปกว่า 400 กระบอก ซึ่งประเด็นดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องวิกฤตเพราะได้มีการต่อพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉินมาแล้วมากกว่า 74 ครั้ง ซึ่งในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้ารัฐบาลจะต้องตัดสินใจว่าจะต่อ พ.ร.ก. เป็นครั้งที่ 75 หรือไม่ และมีการใช้กฏอัยการศึกในพื้นที่สามจังหวัดอยู่ การมุ่งเน้นสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง แต่ขณะนี้เห็นว่าการปกครองประเทศโดยกฎหมายอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค จะทำให้วิกฤตทางการเมืองหลายอย่างคลี่คลายได้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งงบประมาณที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้นั้น ไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมา แม้จะมีสัญญาณที่ดี แต่ไม่ได้ต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมา ห่วงระยะเวลา 20 ปี มีเหตุการณ์เกิดขึ้น จำนวน 22,296 ครั้ง บาดเจ็บล้มตาย จำนวน 21,575 คน โดยช่วงที่มีการเจรจาสร้างสันติสุข เหตุการณ์จะลดลง และเรื่องงบประมาณรวมถูกใช้ไปกว่า 5.4 แสนล้านบาท โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงการทำรัฐประหาร งบประมาณที่มีการจัดสรรแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2560 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งเป็นงบที่ซ่อนอยู่ คือ งบของแผนบูรณาการ ซึ่งเป็นงบที่ถูกพูดถึงอย่างเดียว หากไม่มีการพูดโดยละเอียด จะไม่สามารถประเมินการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ส่วนแผนบูรณาการมีการวางเป้าหมายว่าเหตุรุนแรงจะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 70 โดยสัดส่วนด้านความมั่นคง มีการใช้งบประมาณน้อยกว่าด้านการพัฒนา แต่หากดูละเอียดแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เหตุรุนแรงลดลง ผู้ที่ศึกษาเรื่องดังกล่าวจะเรียกสิ่งนี้ว่าสันติภาพเชิงลบ/ลด โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อมุ่งไปสู่ความสงบเรียบร้อย ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนวาดฝันเอาไว้ แต่ในความเห็นของตนเอง รัฐบาลพลเรือนควรมีความมุ่งมั่นมากกว่านี้ ต้องเห็นถึงเงื่อนไขของความรุนแรงที่เกิดขึ้น เพราะอะไร ต้องเพิ่มสันติภาพเชิงบวก (Positive Peace) เพิ่มความนิติธรรมเน้นการแบ่งสรรปันอำนาจ คุ่มครองสิทธิและเสรีภาพปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปกองทัพ โดยในการจัดงบประมาณของรัฐบาลไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ จำนวนเงินในครั้งนี้นำเพิ่มจากรอบที่แล้วร้อยละ 6.5 ตัวชี้วัดในอดีตมีการตั้งเป้าหมายว่าจะลดลงร้อยละ 10 ต่อปี โดยมีข้อครหาที่ก่อนหน้านี้กล่าวคือ “ถ้าสงบ งบจะไม่มา”

แต่ตัวชี้วัดปัจจุบันที่ถูกแก้ไขในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีตัวชี้วัดเป็นดัชนีความสุขภาคใต้ และไปเพิ่มงบประมาณในการรักษาความปลอดภัยการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงบประมาณของรัฐบาลต้องเป็นไปตามกรอบที่ทำเอาไว้ โดยหากยึดตามตัวชี้วัดเดิม จะมีส่วนลดงบประมาณจำนวน 600 กว่าล้านบาท และเมื่อรวมกับส่วนที่ลดไปก่อนแล้วจะสามารถลดได้ จำนวน 1,032 ล้านบาท เชื่อว่าสามารถตัดได้อีกเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเดิมที่รัฐบาลตั้งเอาไว้ สำหรับดัชนีความสุขในภาคใต้ ต้องลดงบประมาณเพื่อชี้ว่าความรุนแรงลดลง แต่ตอนนี้จะสงบหรือไม่สงบ งบประมาณก็ต้องมาหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดอาจไม่รวมเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ แต่อาจรวมเพียงงบประมาณ และ GDP ของจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อก่อนมีโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ซึ่งตอนนี้ถูกตัดออกไปแล้ว รวมถึงในครั้งนี้ไม่พบงบประมาณเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านข่าวสาร แต่ความเป็นจริงแล้วยังมีอยู่คือ งบไอโอ ซึ่งก็หาไม่พบว่างบดังกล่าวซ่อนอยู่ตรงส่วนใด และขอฝากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องว่างบดังกล่าวอยู่ส่วนไหน นอกจากนี้ การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติสุขของ สมช.งบประมาณจำนวน 10.1 ล้านบาท และการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของ กอ.รมน. มีงบประมาณจำนวน 9.3 ล้านบาท การสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชนเพื่องานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ของ กอ.รมน. มีงบประมาณจำนวน 368 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนบูรณาการ และกองกำลังพลและการดำเนินการใช้งบประมาณ จำนวน 3,535 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบที่ถือว่าเป็นบัญชีที่มีแต่รายชื่อ แต่ตัวจริงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อื่น ๆ เช่น สิบตำรวจโทหญิงที่มีรายชื่ออยู่ที่ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า แต่ตัวอยู่จังหวัดราชบุรี จึงขอเรียนถามว่าลักษณะเช่นนี้ ยังคงมีอีกจำนวนเท่าไร สำหรับ กอ.รมน. เป็นงบเป็นหน่วยรองรับงบประมาณที่มากที่สุดหน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 7,545 ล้านบาท โดย 3 ใน 4 ของงบดังกล่าวใช้กับปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณที่เป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้กว่า 52 หน่วยงาน จำนวน 1,527 ล้านบาท ในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะตัดงบประมาณนี้ หรือนำงบส่วนนี้ไปให้คนในพื้นที่ การจัดสรรงบประมาณที่มีความมุ่งมั่นทางการเมืองกว่านี้ จึงขอเสนอให้รัฐบาลดำเนินการ ดังนี้ 1. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะฟื้นคดีตากใบขึ้นมา เพราะจะหมดอายุความในอีก 10 เดือน ช่วยผลักดันและกำชับในคดีนี้ หากตำรวจหวังฟังไม่ได้ ก็ต้องหวังฟังดีเอสไอ ภายใต้เงื่อนไข และเวลาจำกัด ริเริ่มฟื้นฟูคดีนี้ และอีกเรื่องคือการฟ้องปิดปากสามารถหยุดได้หรือไม่ เพราะถ้าเรามีหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง เราอาจไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก รวมถึงยกเลิกกฎหมายพิเศษต่าง ๆ 2. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับทิศทางใหม่ของการสร้างสันติภาพและการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นไปที่การสถาปนากระบวนการยุติธรรมเปิดพื้นที่ทางการเมือง ให้น้ำหนักกับการพูดคุยการเจรจาสันติภาพ ซึ่งจะถือว่าเป็นหลักประกัน

ที่จะให้ความปลอดภัยต่อทุกคนและทุกฝ่าย 3. ตัดลดงบประมาณของ กอ.รมน. อย่างจริงจัง และขนาดใหญ่ ถ้างบประมาณที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพราะอาจเป็นการส่งสัญญาณที่ดี เป็นทิศทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ความรุนแรงที่ต่อเนื่อง ในชายแดนใต้ถึงเวลาที่ต้องทบทวน โดยเฉพาะงบประมาณที่ไม่จำเป็น ต้องปรับลด และแนวทางใหม่ สามารถเดินหน้าผ่านไปได้อย่างดี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง ประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ว่า โครงการดังกล่าวกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุน และเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยหลายผู้ผลิตที่มีความต้องการมาตั้งโรงงานในประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาถึงประชากรของประเทศไทยที่มีเพียงแค่ 70 ล้านคน ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาจำนวนมาก ไม่สามารถให้บริการแค่เฉพาะคนไทยได้ และนักลงทุนมองว่าไม่คุ้มกับการตั้งโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถส่งสินค้าออกไปขายทั่วโลกได้ รวมไปถึงปัญหาช่องแคบมะละกาเริ่มแออัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ระยะเวลาการเข้าคิวเพื่อผ่านช่องแคบมะละกาใช้เวลานาน ปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 10-15 ปีข้างหน้า มีมูลค่าสินค้าที่ต้องใช้เส้นทางเดินเรือเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เมื่อช่องแคบมะละกาไม่สามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินการจัดทำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมา จะช่วยแบ่งเบาภาระเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นไปได้อีกมาก นอกจากนี้ การขนส่งน้ำมันทั่วโลกที่ร้อยละ 60 ถ้าช่องแคบมะละกาคับแคบ เรื่องขนถ่ายสินค้าจะเป็นเรื่องใหญ่ รัฐบาลตระหนักดีจึงคิดทำแลนด์บริดจ์ ประกอบกับจุดยืนทางด้านภูมิศาสตร์การเมือง (geopolitics) ที่ประเทศไทยวางตัวเป็นกลาง ท่ามกลางความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับ สหรัฐอเมริกา ที่รุนแรงเกิดขึ้น แต่ทั้งสองประเทศก็ยังคงค้าขาย จึงมองว่าการที่ประเทศไทยเสนอตัวในการทำแลนด์บริดจ์ให้เชื่อมต่อโลกทั้งโลกเข้าด้วยกัน จีนกับสหรัฐอเมริกาก็สามารถใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าได้อย่างดี โดยขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่รัฐบาลต้องผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ไม่ได้เพิกเฉยต่อเสียงประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลจะรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ฝ่ายค้าน และนักธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์สำคัญของโลก ทั้งนี้ การมีโครงการแลนด์บริดจ์จะทำให้หลาย ๆ ประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงมาก มีความต้องการที่จะมาลงทุนสร้างโรงกลั่นน้ำมัน สร้างโรงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน้ำมันในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงาน นอกเหนือจากความมั่นคงทางอาหาร พร้อมยืนในโลกรที่อยู่บนความขัดแย้ง สามารถพึ่งตนเองได้ และยังสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นมาอีกเช่นกัน

สำหรับงบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของ กอ.รมน. หลายประเด็นจะให้ทีมงานขยายผลต่อเพื่อให้ปัญหาลดลง ทั้งนี้ ในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาสะสม แต่ในระยะหลังพบว่าความรุนแรงลดลง ขอขอบคุณสมาชิกฯ

และทุกพรรคการเมือง ทุกภาคส่วน ที่พูดคุยกับประชาชนเพื่อลดปัญหาความรุนแรง รวมถึงฝ่ายความมั่นคง และ กอ.รมน.ที่มีการทำงานตั้งใจจริง แม้วิธีการทำงานจะแตกต่างกัน โดยเชื่อว่า กอ.รมน.มีจุดประสงค์เดียวกัน คือ คืบความสงบและความมั่นคงให้ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 พบกับนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย โดยมีเจรจาปัญหาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศที่พัฒนาหลายมิติ และปัจจุบันพบการเข้าเมืองเพิ่มกว่า 30,000 คน ในช่วงวันหยุด ส่งผลให้โรงแรม 3 จังหวัด และอำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เต็มหมด ดังนั้น เชื่อว่าหากคนมีเงิน มีชีวิตดีขึ้น ปัญหาความรุนแรงจะลดน้อยลง ควบคู่กับการทำงานของฝ่ายความมั่นคงของไทยและมาเลเซีย ทำให้ปัญหาลดน้อยลง โดยทางมาเลเซียยินดีที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ส่วนกรณีที่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรวิเคราะห์เรื่องงบประมาณของ กอ.รมน. ขอน้อมรับไปพิจารณาพูดคุยเพื่อทำให้งบประมาณมีประโยชน์สูงสุด ส่วนกรณีที่ระบุว่าหากมีความสงบ กอ.รมน.จะทำงานอะไรนั้น ได้มีการพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการ อาทิ การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย ช่วยซ่อมบ้านผู้ประสบอุทกภัย ภัยแล้ง ขุดบ่อเก็บกักน้ำ ลงพื้นที่ซ่อมแซม ซึ่ง กอ.รมน.ให้ความใส่ใจขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ที่ให้ความใส่ใจปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะน้อมรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ส่วนประเด็นฝุ่น PM 2.5 รัฐบาลขอยืนยันว่า มีความตั้งใจจะยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตพี่น้องประชาชนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพในการเลือก หรือแม้กระทั่งสิทธิพื้นฐานอย่างเช่นอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่เราทุกคนพึงจะได้ และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องนำส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนทุกคน ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมา มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 4 - 5 ครั้ง ล่าสุดคือวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พูดคุยเกี่ยวกับแผนงาน โดยภาพรวมทั้งหมดว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบเรื่องใด ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำเป็นจำนวนมาก ต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชน ในเรื่องของการทำการเกษตรที่ต้องไม่มีการเผา โดยให้องค์ความรู้และรัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับซื้อซังข้าวโพดทำมาเป็นพลังงานทดแทนหรือว่าทำปุ๋ย สำหรับการเผาอ้อย ในฤดูที่ผ่านมา มีน้อยกว่าที่คิดไว้ เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการกำกับกับเรื่องดังกล่าว โดยละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนี้ พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด อยู่ในระหว่างการพิจารณาของชั้นนิติบัญญัติ ซึ่งพร้อมที่จะเสนอเข้าสู่สภา ในวันที่ 11 มกราคมนี้ การใช้งบประมาณ มีการศึกษาอยู่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยมีงบประมาณบางส่วนที่กั้นไว้ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ก็จะสามารถนำออกมาใช้ได้ ตามความต้องการของสถานการณ์นั้น สำหรับการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีเอกชนไปปลูกข้าวโพด ไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาหรือสปป.ลาว มีการพูดคุย คัดโทษ ถ้าหากมีการเผาเกิดขึ้น จากข้าวโพดที่ได้เก็บเกี่ยวไปแล้ว จะมีมาตรการภาษีมารองรับ ในการที่นำข้าวโพด

เหล่านั้นมาขายในประเทศ โดยเป็นเรื่องที่เจรจากันอยู่ ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง สำหรับนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องคือการรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่มีการตั้งโรงงาน EV ในประเทศไทย ในสัปดาห์หน้าวันที่ 10 - 12 มกราคม จะเดินทางไปจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อไปกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าเรื่อง PM 2.5 นี้ รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยจะมีการ พุดคุยและหาทางป้องกันในช่วง 1 - 2 เดือนต่อจากนี้ เพื่อให้หมอกควันลดน้อยลง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบชี้แจงงบประมาณในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ที่สมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกตว่ามีการจัดสรร งบประมาณมากและมีสัดส่วนงบลงทุนสูงว่า ในการจัดทำงานงบประมาณมีความกว้างว่างงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย จะหนักที่งบประมาณหรือไม่ เพราะจะเท่ากับทำงานประจำมาก แต่ทำงาน พัฒนาได้น้อย ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องการการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อชดเชย ความสูญเสียของเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 แต่เมื่อได้จัดทำงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จัดสรรงบลงทุนกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยเชื่อว่าการจัดสัดส่วนงบประมาณ มาถูกทางแล้ว ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะพัฒนางานของกระทรวงมหาดไทย ให้ทันโลก ทันสมัย ทันช่วงที่ ตามแนวทางที่ได้มอบให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทำงานร่วมกัน สำหรับงบประมาณ เกือบ 4.6 แสนล้านบาทของกระทรวงมหาดไทย จะถูกแบ่งไปยังส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา วงเงินดังกล่าวสำหรับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มขึ้นจากงบประมาณในปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.5 ถือว่าสอดคล้องกับงบประมาณรัฐบาลในภาพรวม หากนำงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด เรียงจาก มากไปหาน้อย ตามรายจ่ายเชิงยุทธศาสตร์ จะพบว่า ด้านที่ใช้จ่ายเงินเป็นสัดส่วนสูงสุด คือ ด้านการสร้างโอกาส และการสร้างความเสมอภาคทางสังคม เป็นวงเงินถึง 3.4 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้ เชื่อว่าเรื่องการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม ถือว่าอยู่ในลำดับความสำคัญต้น ๆ ของการพัฒนาประเทศ และสามารถตอบสนอง ความต้องการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นที่ให้ความสำคัญด้วย อาทิ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ด้านความมั่นคง ด้านความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงเห็นได้ว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในเชิงยุทธศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยมีพันธกิจร่วมอยู่ด้วย โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมกัน การขจัดความยากจน การทำให้สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อมนุษยชาติ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน จึงถือเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา และความก้าวหน้า ตลอดจนโครงการสำคัญที่จะดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

พ.ศ. 2567 เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 โครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน สอดรับกับนโยบาย e-Government โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ประชาชน ตัวอย่างทั้งหมดนี้ คือการลงทุนที่นอกเหนือจากงานบริการประชาชน ที่ต้องพัฒนาตามรอบและตามแผนระยะยาว สำหรับภารกิจที่จะต้องทำอีกและทำอย่างรวดเร็วคือ การประปา โดยเน้นเรื่องน้ำประปาดื่มได้ และน้ำประปาเพื่อประชาชน ส่วนไฟฟ้าก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โซลาร์เซลล์ และโซลาร์รูฟ ตลอดจนงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีการปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อให้การทำงานมีความทันสมัย สะดวก และรวดเร็วแก่ประชาชนยิ่งขึ้น ซึ่งงานของหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยนั้น มีทั้งส่วนรายจ่ายประจำ และส่วนการลงทุนพัฒนา เพื่อตอบสนองสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและเป้าหมายใหม่ ๆ ทั้งของรัฐบาลและของประเทศ โดยนโยบายสำคัญลำดับต้นของนายกรัฐมนตรี คือ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างการแก้ปัญหาหนี้ออกระบบ ที่ร่วมกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ลดการข่มขู่คุกคามต่อประชาชนได้ การบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ได้หมายถึงการที่จะใช้เงินอย่างเดียว กระทรวงมหาดไทยมีการทำงานงานโดยการปราบปรามผู้มีอิทธิพลไม่ให้เกิดการทุจริตในท้องที่ อีกทั้ง ทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปรับเวลาเปิดสถานบริการเพื่อเอื้อให้คนทำมาหากิน เพิ่มพูนรายได้เพิ่มมากขึ้น ดูแลความปลอดภัย เช่น การควบคุมอาวุธปืนที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ไม่ต้องเกิดการสูญเสียงบประมาณไปใช้ในสิ่งที่ไม่ควรเกิด การสนับสนุนนโยบายฟรีวีซ่า และเพิ่มประสิทธิภาพดูแลนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่ต้องลงทุน นี่คือนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ ท้ายนี้ นอกจากงานในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่นแล้ว กระทรวงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในฐานะรองนายกรัฐมนตรี คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) มีการเซ็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นทางการ ช่วยให้เกิดผลงานการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทย จะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ยินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับปรุงในรายละเอียดที่ทำได้ต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงถึงประเด็นงบกองทัพที่ไม่ลด แม้ในภาวะวิกฤตว่า เดิมเคยคิดว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้นสูง แต่หากเทียบกับทุกกระทรวงของรัฐบาล กระทรวงกลาโหมอยู่ในลำดับ 4 ยิ่งเทียบกับในส่วนงบกลางอยู่ลำดับ 5 - 6 จึงไม่ถือว่าเยอะ หากพิจารณาจะพบว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนี้ลดอยู่ แต่มีข้อจำกัดคือ

วิธีคิดและวิธีจัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ที่อาจไม่เหมือนกระทรวงอื่น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศด้วย ทั้งนี้ ยามประเทศสงบไม่มีภัยคุกคาม ก็จัดงบประมาณระดับหนึ่ง ถ้ามีสัญญาณจะมีภัยคุกคาม จำเป็นต้องจัดงบประมาณเพิ่มขึ้น ยิ่งสำคัญที่สุดคือ การจัดงบประมาณกองทัพ ต้องดูคู่แข่งต้องดูประเทศซึ่งคิดว่าจะเป็นภัยคุกคาม ถ้าประเทศอื่นมีการพัฒนาศักยภาพไปไกลแล้ว ก็จะจัดเท่าเดิมไม่ได้ ก็ต้องจัดสู้เขาสู้มากสู้หน่อยอยู่ที่ข้อจำกัดของกลาโหม ดังนั้น วิธีคิดจัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ในบางยุคมีวิกฤต แต่เมื่อคู่แข่งซื่ออาวุธ หรือพัฒนาศักยภาพที่เป็นภัยคุกคาม ก็จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพเพื่อสู้กับเขา ถึงไม่ลดงบประมาณ ก็เสมือนลด เพราะเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วน ลดลงค่าใช้จ่ายทางทหารของไทยที่ต่ำกว่ากลุ่มประเทศอาเซียน และต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ในเชิงสัดส่วนต่อจีดีพี นอกจากนี้ แผนการปรับลดกำลังพลระยะ 5 ปีว่า เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ให้ลดกำลังพลเร็วกว่านี้และมากกว่านี้ เช่น การลดนายพลที่มี 700 กว่าคนที่จะลดกว่าร้อยละ 50 เหลือ 350 คน ในปี 2570 นั้น ส่วนตัวก็เร่งปรับลดผ่านโครงการ Early Retire ซึ่งคนและงบประมาณจะลดลงกว่านี้มาก ทั้งนี้ การปฏิรูปจะรวดเร็วอย่างไรไม่ได้ แต่ต้องคำนึงถึงขวัญกำลังใจของกำลังพลด้วย เพราะเป็นกระทรวงที่อ่อนไหวมากเกี่ยวกับความมั่นคง หากจะปฏิรูปก็ต้องพิจารณาว่ากระทบกับศักยภาพ ชีตความสามารถ และกำลังรบของกองทัพหรือไม่ หากปฏิรูปทันที ปลดคน ยุบหน่วย จะกระทบขวัญกำลังใจของกำลังพลก็จะเสีย จึงต้องใช้เวลาปฏิรูปกองทัพ โดยเมื่อ 2 วันที่แล้ว ได้ลงนามใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม ซึ่งต่อไปนี้มีข้าราชการพันธุ์ใหม่เป็นข้าราชการพลเรือนในกระทรวงกลาโหม ไม่ใช่มีแค่ทหารสีเขียว แต่มีสีกาก็ด้วย หมายความว่าบางตำแหน่งไม่จำเป็นต้องติดยศ ต่อไปนี้ภาพในกระทรวงกลาโหมจะอ่อนโยนลง ทำให้ภาระงบประมาณจะลดลง เหตุที่ปีนี้งบประมาณกระทรวงกลาโหมด้านกำลังพลยังสูงอยู่ เนื่องจากเพิ่งมารับตำแหน่งเพียง 3 เดือน ถ้าจะให้มันลดลง ต้องปลดหลายตำแหน่ง งบก็จะลดแต่ทำไม่ได้ ภารกิจต้องมีและขวัญกำลังใจเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากสำหรับทหารทั่วไป งบประมาณจะเริ่มเห็นลดลงในปีต่อ ๆ ไป สัมพันธ์กับกำลังพลที่ลดลง โดยจะมีตัวแบบที่จะดำเนินการต่อไปว่า "ยุบหน่วย-ควบรวม-ปิดอัตรา" คือจะยุบหน่วยที่ไม่จำเป็น ควบรวมหน่วยที่ภารกิจใกล้เคียงกัน และปิดอัตราที่เกษียณแล้วโดยไม่บรรจุเพิ่มสำหรับประเด็นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้วิธีการสมัครทหารเกณฑ์ ด้วยใช้มาตรการแรงจูงใจ เช่น เงินเดือนทหารเกณฑ์รับเต็มจำนวน ได้เรียนต่อเนื่องหลังปลดประจำการในระบบที่ออกแบบร่วมกัน ในศูนย์การเรียนรู้ในค่ายทหาร มีโอกาสรับราชการในหน่วยงานทหารและโรงเรียนตำรวจในโควตา ร้อยละ รวมถึงได้โอกาสรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเกียรติยศ อย่างไรก็ตาม การรับสมัครทหารเกณฑ์จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย ส่วนประเด็นเรื่องค่าน้ำขอความเป็นธรรม เนื่องจากรัฐบาลก่อนเป็นคนทำ แต่เมื่อพิจารณาแล้ว ไม่ว่าจะอย่างไรก็โดนตำหนิ เช่น รับเรื่องค่าน้ำเงิน จะมีปัญหาเรื่องผิดสัญญา แต่หากไม่เดินหน้าให้ใช้เรือฟรีก็ถูกตำหนิ แม้จะมีคนระบุว่าให้ยกเลิกสัญญา แต่หากยกเลิกแล้วได้เงินที่จ่ายไปหลายงวดคืน จำนวน 6,000 ล้านบาท ก็จะทำ แต่วันนี้ไม่สามารถคืนได้ต้องเห็นใจกองทัพเรือและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนด้วย ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่จะทำร่วมกันกับจีนประเทศไทย จะมีประโยชน์ร่วมกัน 2 แสนล้านบาท แต่หากนำปัญหาเรือดำน้ำมาเป็นข้อขัดแย้งไม่คุ้ม โดยได้ถาม อัยการสูงสุดในข้อตกลงที่ทำไปนั้น จะยกเลิกได้หรือไม่ หรือจะเดินหน้าอย่างไร เชื่อว่าจะรอไม่เกิน 2 วัน อัยการสูงสุดจะตอบมา ซึ่งจะได้แนวทางเดินซึ่งมีฐานรองรับคำอธิบายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หากจะเดินหน้าแบบเดิมต้องไม่เสียเงิน 6,000 ล้านบาท แต่หากผิดสัญญาประเทศจีนต้องคืนเงิน แต่มีปัญหาในระยะเริ่มต้นคือประเทศไทยเคยผิดข้อตกลงเพราะจ่ายเงินไม่ตรงในช่วงที่มีโควิด-19 สำหรับการกู้เรือหลวงสุโขทัย ในทีโออาร์ระบุต้องกู้เรือในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งลำ ไม่เอาชิ้นส่วนเพื่อพิสูจน์หาหลักฐานแต่โคลนทะเลท่วมเรือจำเป็นต้องนำโคลนออก ซึ่งไม่ใช่การทำลายหลักฐาน เพราะเชื่อว่าหลักฐานไม่สามารถทำลายได้ด้วยการล้างโคลน ยืนยันว่าการดำเนินการไม่มีนอกไม่มีในส่วนประเด็น กองทัพเรือที่มีพันธกิจที่เกี่ยวกับรันเวย์ที่ EEC รวมถึงการกู้เงิน 1.6 หมื่นล้านบาท โดยทราบข้อเท็จจริงว่ากองทัพเรือไม่อยากทำ แต่รัฐบาลขอร้องให้ช่วยเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนอีอีซี โดยให้รับผิดชอบ สนามบินอู่ตะเภา ที่กองทัพเรือเป็นเจ้าของโดยทำให้เป็นสนามบินพาณิชย์ รวมถึงใช้เนื้อที่กองทัพเรือ 7,000 ไร่ เพื่อทำ EEC กองทัพจึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อลงโครงการอีอีซี ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ในโครงการ EEC รวมถึงดำเนินการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการ ดังนั้น EEC เป็นภารกิจที่จำเป็น ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มงบทั่วไป และไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่โปร่งใสเพราะ กรรมการบริหาร EEC ตรวจสอบอยู่ ทั้งนี้ ในประเด็นที่วิจารณ์เรื่องการซื้ออาวุธระบุเป็นยุค “สุทินดาวน์น้อย” เพราะต้องการผ่อนนาน แต่ข้อเท็จจริงคือ มีเงินร้อยละ 15 ต้องจ่ายล่วงหน้าที่เหลือ ต้องจ่ายจริง ทั้งนี้ ขอเงินดาวน์ไปร้อยละ 20 แต่สำนักงบประมาณตัดเหลือร้อยละ 15 เพราะปีงบประมาณปี 2567 เหลือเวลาใช้งบเพียง 4 เดือน กังวลว่าใช้งบประมาณไม่ทัน ไม่ใช่กรณี ดาวน์น้อยเพื่อผ่อนนาน ขณะที่ประเด็นทหารกองพลพัฒนา ตั้งงบน้ำ ช้ำซ้อนกับแหล่งน้ำอื่นร้อยละ 30 ทำให้คนเข้าใจผิด เพราะนางบ๋านบาดาลมาเปรียบเทียบ ทั้งที่ยืนยันว่า ตั้งงบไม่ซ้ำซ้อน เพราะจะสำรวจพื้นที่ก่อน ขอยืนยันว่าไม่ลืมหูลืมตา และต้องการให้กองทัพทันสมัย พยายามทำทุกอย่าง แต่ต้องใช้ เวลา กลยุทธ์ ขอเวลาพิสูจน์ แต่ยืนยันไม่เข้ามาเพื่ออวยกองทัพ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และภาพอนาคตของการพัฒนาสถานีรถโดยสารขนส่งสาธารณะตามมาตรฐานสากล ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงเรื่องสถานีขนส่งหมอชิต 2 ซึ่งขอยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมภายใต้การบริหารงานของตน ไม่เคยละเลยเรื่องคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะ ทั้งบริการภายในสถานีและการบริการรับส่งผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ซึ่งเดิมนั้นสถานีขนส่งหมอชิต เคยอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ใช้งานมา 38 ปี ตั้งแต่ปี 2503 จนกระทั่งถึงปี 2541 กรมธนารักษ์มีแผนพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิตเดิม จึงได้ย้ายมาเปิดให้บริการสถานีขนส่งหมอชิต 2 เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ของการรถไฟ เพื่อพัฒนาบริเวณอาคาร

หมอชิตเดิม ก่อนจะให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ย้ายกลับไปพื้นที่เดิม แต่มีอุปสรรคในการดำเนินการ ทำให้สถานีหมอชิต 2 ที่ออกแบบไว้เป็นอาคารชั่วคราวต้องเปิดให้บริการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในภาพรวมนอกจากที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 แล้ว บขส.ยังมีสถานีขนส่งอื่น ๆ กระจายไปตามทิศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ทั้งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีเอกมัย สถานีรถเล็กจตุจักร ซึ่งการให้บริการรถโดยสารสาธารณะของ บขส.มีลักษณะกระจายไปตามจุดต่าง ๆ ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเข้าถึง และการเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ได้สั่งการไปยังกระทรวงคมนาคม ให้จัดทำแผนอนาคตในการพัฒนาการให้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะให้เชื่อมต่อ ทุกภูมิภาคของ บขส.ให้มาอยู่ที่เดียวกัน โดยได้เล็งพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ที่บางซื่อไว้ซึ่งอนาคตจะเป็นศูนย์กลางของระบบรางทั่วประเทศ ทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมภูมิภาค รถไฟทางไกลเชื่อมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าในเมือง ทั้งรถไฟสายสีม่วง สายสีแดง สายสีน้ำเงิน และสายสีเขียว จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะของ บขส.มาไว้ติดกัน เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน แต่ด้วยเหตุว่าที่ดินรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีมูลค่าสูง อนาคตอาจจะมีราคาไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 500,000 บาท จึงจะมีการพัฒนาอาคารขนส่งผู้โดยสารดังกล่าวในลักษณะอาคารสูง ลักษณะคล้ายที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งที่เยสุบัส เทอร์มินัล ที่อยู่ติดรอบสถานีรถไฟโตเกียว หรือสถานีบัสเทอร์มินัล อยู่ติดรอบสถานีรถไฟฮากาตะ เมืองฟูกุโอกะ ล้วนเป็นลักษณะอาคารสูง ใช้ระบบ Sharing Gates แบบสนามบิน มีแกนกลางเป็นพื้นที่ร้านอาหาร เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในอนาคตที่ได้สั่งการไว้ อยู่ระหว่างการดำเนินการของ บขส.และหน่วยงานคมนาคมที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะใช้ดำเนินการ 4 ปี ในระหว่างนี้ได้สั่งการไปยัง บขส. ให้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทั้งเรื่องบันไดเลื่อน ชานชาลาที่สั่นเกินไป ทำให้เกิดการแออัดของผู้โดยสารในระหว่างรอขึ้นรถโดยสาร โดยได้สั่งการให้ บขส.จัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาที่มีความมืออาชีพ ด้านการออกแบบมาศึกษาปรับปรุงโดยด่วน คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อยกระดับการให้บริการในระหว่างรอการดำเนินการออกแบบก่อสร้างสถานี บขส.ในรูปแบบอาคารสูงตามที่ได้เรียนไว้ ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในอีกประมาณ 4 เดือนข้างหน้านี้ ตนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่พบปัญหาหลายอย่าง สามารถปรับปรุงใช้วิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เรื่องความปลอดภัย ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก ตั้งศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิด ไม่ให้มีผู้เอาจักรถเอารถบรรทุก ก๊าซให้ปรับปรุงรักษาความสะอาดของห้องน้ำ เร่งติดตั้งแสงสว่างและรีดถนนอาคารเช่ารกร้างให้เสร็จก่อนสงกรานต์ ให้เปิดจองตั๋วเดินทางล่วงหน้า เพื่อนำข้อมูลมาจัดสรรลดความแออัดของผู้ใช้บริการ สำหรับโครงการที่จะมีการพัฒนาสถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะแห่งใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตามที่ได้กล่าวไว้ น่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่คาดว่า บขส.จะสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์

ของตนเองได้ โดยไม่รบกวนงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากราคาประเมินที่ดินที่สถานีขนส่งโดยสาร เอกมัย อาจมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านบาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง ถึงการดำเนินการโครงการซอฟต์แวร์ว่า ข้อเสนอเรื่องคำนิยามซอฟต์แวร์เป็นเรื่องสุดท้ายที่รัฐบาลจะเป็นห่วง คำนิยามอาจมีความแตกต่างกันไปตามความเข้าใจแต่ละบุคคล แต่เป้าหมายหลักไม่ใช่เรื่องนิยาม แต่เป็นการสร้างรายได้ใหม่ให้ประชาชน ไม่สำคัญว่าจะเป็นเรื่องหมูกระทะ เล่นสงกรานต์ วิวชน เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ส่วนเรื่องงบประมาณโครงการซอฟต์แวร์นั้น มีการบรรจุอยู่เกือบ 1หมื่นล้านบาท ในเล่มงบประมาณ กระจายทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่อยากให้อายุค่าซอฟต์แวร์เป็นเรื่องจัดอีเวนต์ แม้จัดกิจกรรมหลายจุด แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีเรื่องจัดอบรม เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนทั่วโลกพยายามหาจุดแข็งในอัตลักษณ์ตัวเองนำมาขายตึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ประเทศไทยมีเรื่องสงกรานต์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้ประเทศ ด้วยโครงสร้างกิจกรรมและคณะกรรมการซอฟต์แวร์แห่งชาติ นโยบายและงบประมาณที่จัดสรรลงไปถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับการเสนอแนะความเห็นจากเอกชนโดยตรงที่อยากเห็นรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณไปทำกิจกรรมใดให้เกิดเม็ดเงินแก่ประเทศและประชาชน เป็นมิติใหม่การใช้เงินให้ตรงความต้องการภาคเอกชน และประชาชนแต่ละพื้นที่ รัฐบาลจะเดินหน้าซอฟต์แวร์สร้างรายได้ให้ประชาชนมากที่สุด เป้าหมายที่วางไว้ 20 ล้านครัวเรือน รายได้ 2แสนบาทต่อปีต่อครัวเรือน เป็นเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงใน 4 ปีข้างหน้า เชื่อมั่นในศักยภาพคนไทย จะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนได้ตามที่คาดหวัง

ภายหลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ สั่งพักการประชุมเวลา 00.28 นาฬิกา และนัดประชุมต่อในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา

พักประชุมเวลา 00.28 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร